

- ร่าง -

คำกล่าว

ของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

ในโอกาสเยือนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ

(เครือข่ายซีมีโอทรอปเมต)

และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ

(ศูนย์ซีมีโอทรอปเมต)

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเครือข่ายซีมีโอทรอปเมต ชั้น ๗

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

ท่านเลขาธิการเครือข่ายซีมีโอทรอปเมต

ท่านรองผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอทรอปเมต

ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยม
เครือข่ายซีมีโอทรอปเมตและศูนย์ซีมีโอทรอปเมตในวันนี้ และในโอกาสนี้
ผมขอขอบคุณเลขาธิการเครือข่ายซีมีโอทรอปเมต รองผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอทรอป
เมต คณะผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับการมาเยือนครั้ง
นี้อย่างอบอุ่น

ผมได้รับทราบว่าประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๓ ศูนย์ซีมีโอทรอปเมต
โดยเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อฝึกอบรม
ด้านโรคระบาดประจำถิ่น พาราสิต การสาธารณสุขและการป้องกันโรค มีการทำงานวิจัย
และหาตัวชี้วัดที่สามารถควบคุมโรคและการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการค้นพบยา
และวัคซีนชนิดใหม่ที่สามารถป้องกันและรักษาผู้ป่วยได้

/ผมเห็นด้วย.....

ผมเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่เน้นอบรมบุคลากรในการจัดการสาธารณสุขทั้งระบบ ส่งเสริมงานวิจัยเรื่องโรคระบาดประจำถิ่น สนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ชุมชนมีความรู้และทักษะในเรื่องสุขภาพอนามัยในการแก้ปัญหาสุขภาพพื้นฐาน กระตุ้นให้มีการนำองค์ความรู้แบบดั้งเดิมมาบูรณาการกับความรู้สมัยใหม่ในการส่งเสริมให้ประชากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมมีความยินดียิ่งที่ได้รับรายงานว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโมดูล ๒ ภายใต้โครงการ SEAMEO College ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมการมีเอกภาพของการเคลื่อนย้ายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เน้นบุคลากรด้านการสาธารณสุข ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ประการหนึ่งในโมดูล ๒ คือ การกำหนดขอบข่ายความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาร่วมกัน โดยมุ่งเน้นเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข เช่น แพทย์ หรือเวชศาสตร์ พยาบาล และทันตแพทย์ เป็นต้น ซึ่งผมคาดหวังว่า จากการประชุมดังกล่าวจะทำให้สามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้มีความยั่งยืน และนำไปสู่การขยายความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังทำงานร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคอื่นๆ เช่น ศูนย์ซีมีโอ อินโดเนซเซีย ศูนย์ซีมีโอรีแตรค ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ศูนย์ซีมีโอเชล และศูนย์ซีมีโอไวคเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความมีเอกภาพของระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุข นโยบาย กิจกรรมต่างๆ การประกันคุณภาพ และการติดตามและประเมินผล

สุดท้ายนี้ ผมขอสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายซีมีโอ ทโรปเมดและศูนย์ซีมีโอทโรปเมด ในด้านการฝึกอบรมและวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและมีความอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณ
